

Cách thiết kế tủ bếp cho nhà chung cư

Các khu chung cư việc thiết kế không gian phòng bếp rất khó khăn, đặc biệt là lựa chọn được một chiếc tủ bếp phù hợp với không gian. Tủ bếp không chỉ đáp ứng nhu cầu cần thiết trong công việc nấu nướng mà còn phải tạo không gian rộng rãi và thoáng mát. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm để thiết kế tủ bếp cho các khu chung cư.

- [Sofa](#) ›
- [sofa phòng khách](#)
[Sofa góc sofa chữ u sofa văng sofa đơn Ghế Đôn Sof](#)

1, Kích thước tủ bếp

Chọn lựa kích thước tủ bếp hợp lý vô cùng quan trọng trong việc thiết kế không gian phòng bếp cho các khu chung cư. Căn cứ vào không gian phòng bếp nhỏ hẹp hay rộng mà thiết kế tủ bếp có kích thước phù hợp, giúp bố trí không gian phòng bếp được gọn gàng và tạo sự thoải mái. Khi bố trí tủ bếp lên đặt tủ bếp sát tường thì sẽ tiết kiệm không gian và gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, cần thiết kế tủ bếp với các khoang chứa đồ với kích thước phù hợp để dễ dàng sử dụng.

Phía trên cao của tủ đựng các thực phẩm cần thiết khi chế biến để dễ dàng lấy được khi cần dùng đến. Tủ bếp không nên đặt cao mà phải phù hợp với các thành viên trong gia đình để dễ dàng sử dụng. Vì thế, bạn nên chọn lựa các loại tủ bếp phù hợp với không gian cũng như nhu cầu sử dụng của gia đình mình.

2, Hình dáng tủ bếp

Thiết kế tủ bếp cho khu chung cư bạn cũng cần chú ý đến hình dáng của tủ bếp. Tủ bếp phù hợp nhất với các khu chung cư là tủ bếp chữ L và tủ bếp chữ I, đây là hai mẫu được khá nhiều hộ gia đình lựa chọn. Tùy thuộc vào không gian phòng bếp mà chọn lựa một mẫu phù hợp. Nếu không gian phòng bếp rộng có thể dùng tủ bếp hình chữ U. Các mẫu tủ bếp này khá thông dụng trong các chung cư vì sự tiện dụng cũng như mẫu mã đa dạng.

3. Chất liệu tủ bếp

Khi chọn lựa tủ bếp thì chất liệu gỗ cũng đóng một vai trò quan trọng, hiện nay tủ bếp gỗ tự nhiên đang được ưu chuộng nhiều nhất. Các loại tủ bếp làm bằng gỗ tự nhiên đem lại phong cách sang trọng pha chút cổ điển, đặc biệt tủ bếp có độ bền cao, hạn chế cong vênh và chống mối mọt tốt. Bên cạnh các loại gỗ tự nhiên thì các sản phẩm tủ bếp gỗ công nghiệp đem lại phong cách hiện đại, đặc biệt không bị cong vênh và giá thành rẻ hơn so với gỗ tự nhiên.

4. Màu sắc cho tủ bếp

Lựa chọn màu sắc tủ bếp làm sao tạo cho không gian phòng bếp rộng hơn và tạo sự thoải mái. Khi chọn màu tủ các bạn cũng cần lưu ý đến màu sắc tường nhà, nền nhà để tạo sự hài hòa cho không gian căn bếp. Hiện nay với công nghệ hiện đại, tủ bếp sẽ được phun sơn tiến tiến khách hàng có thể thoải mái chọn lựa màu sắc ưng ý. Màu sắc tủ bếp cũng có ảnh hưởng đến phong cách cũng như độ thẩm mỹ của chủ nhà.